
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ศ.เช่ียวชาญพิเศษ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล  แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ว่าที่เรือตรีอภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒. ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 



๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๒. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี 
๑๒. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑๔. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๕. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๖. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๗. อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๘. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๙. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๒๐. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๑. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒๒. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๒๓. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒๔. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๕. นางประไพ ปรีชา ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๖. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๗. รศ.ชาคริต อนันทราวัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิ 
๒๘. นายสมชาย ทองพันธ์อยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิ 



๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๒๙. อ.พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช อาจารย์ประจําภาควิชาการบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ 

๓๐. อ.ศิริจันทร์  เช้ือสุวรรณ อาจารย์ประจําภาควิชาการบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ 

๓๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อาจารย์ประจําหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย 
๓๒. ผศ.ชูสิทธ์ิ ชูชาติ อาจารย์ประจําหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย 
๓๓. นางสาวสุชาภัสร ์ กันติยะ นักวิชาการศึกษา 

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
๓๔. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  
  ๑.๑.๑ การเสด็จพระราชดําเนนิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อติดตามโครงการพระราชดําริที่ดําเนินการในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
และศนูย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ขออนุญาตให้ที่ประชุมรบัชมสารคดีของสถานีวิทยุโทรทัศน์ Thai PBS เก่ียวกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ได้ดําเนินการร่วมกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดําริของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ดังน้ี 

๑. ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ อยู่ในความรับผิดชอบของกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๒ จัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญชา 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีพระราชกระแสให้สํารวจพ้ืนที่ห่างไกลในถ่ินทุรกันดาร 
ที่ยังไม่มีการจัดการศึกษา โดยมีชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงินช่วยก่อสร้างศูนย์การเรียนฯ ซึ่งเปิดการเรียนการสอน 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีอาคารเรียน ๑ หลัง ใช้เป็นทั้งที่เรียน โรงอาหาร และที่นอน ใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ 

การดําเนินโครงการพระราชดําริฯ อาทิ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน มีเจ้าหน้าที่
จากโครงการหลวงแม่แฮเหนือเข้าไปฝึกอบรมให้กับครู ชาวบ้าน และนักเรียน เก่ียวกับการทําการเกษตร 
ส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่พันธ์ุพระราชทาน ๘๐ การทําเกษตรอินทรีย์ และอยู่ระหว่างการทดลองเลี้ยงหมูหลุม 
หมูยกพ้ืน และหมูพ้ืน เพ่ือเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย 



๔ 
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ศูนย์การเรียนฯ น้ี เปิดการเรียนการสอนระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ปัจจุบันมีครู ตชด. ๓ นาย นักเรียน ๓๖ คน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียง ไทยใหญ่ ปะโอ และม้ง ซึ่งติดตาม
พ่อแม่มาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) และส่วนใหญ่ยังไม่มีนามสกุล โดยเป็นเด็กนักเรียน 
บ้านไกลจํานวน ๑๔ คน จากหย่อมบ้านแม่มุใน หย่อมบ้านห้วยข้าวลีบ และหย่อมบ้านห้วยเย็น โดยครูจะพานักเรียน
ไปส่งที่บ้านในเย็นวันศุกร์และไปรับนักเรียนจากบ้านมาพักที่โรงเรียนในเย็นวันอาทิตย์ ซึ่งครูจะดูแลนักเรียน
เหล่าน้ีทุก ๆ ด้านเปรียบเสมือนพ่อแม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับผิดชอบการจัดห้องสมุดโรงเรียน ห้องสาธิตการสอน
ระดับประถมศึกษา และห้องปฐมวัยหรือห้องเด็กก่อนวัยเรียน พร้อมจัดทําสื่อการเรียนการสอน และถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่ครูผู้สอน 

ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้าน ไปช่วยสาธิตการทอผ้าแก่นักเรียน  
อีกทั้งได้นําเสื้อทอมือของชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ซึ่งมีอายุของการทอมากว่า ๑๐๐ ปี มาจัดแสดง 
ในโครงการฝึกอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

นอกจากน้ี ครูใหญ่ได้ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชน อาทิ นําจิตอาสาไปสร้างห้องนํ้า
ให้แก่บ้านที่ยังไม่มีห้องนํ้า จํานวน ๒๗ หลัง 

 ๒. ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ หมู่ ๑๑ ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม 
ซึ่งกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ สนองพระราชกระแสในการจัดสร้างโรงเรียนในหมู่บ้าน 
ที่ห่างไกลทุรกันดาร โดยทําการเปิดการเรียนการสอนระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ันประถมศึกษา เมื่อเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งปีการศึกษานี้ มีนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงเข้าศึกษาในระดับช้ันอนุบาล ๑ 
ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ รวม ๒๔ คน มีครู ตชด. ๓ นาย และผู้ดูแลเด็ก ๑ คน โดยในจํานวนน้ีเป็น 
ครูคุรุทายาท ๓ คน อีกทั้งได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เฝ้าทูล-ละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสร้างอาคารเรียน ๔ ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ คาดว่า 
จะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยปัจจุบันใช้อาคารเรียนแบบช่ัวคราว ๕ ห้อง ประกอบด้วย  
ห้องอเนกประสงค์ ห้องสมุด และห้องเรียน ๓ ห้อง 

ศูนย์การเรียนน้ีได้เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ โดยให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาฝึกหัดการทอผ้าแก่นักเรียน ทุกวันศุกร์ 
รวมท้ังแปรรูปเป็นย่ามและชุดปกาเกอะญอหรือชุดประจําชนเผ่า โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-
บรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นําผลิตภัณฑ์ส่วนหน่ึงไปจําหน่ายในร้านภูฟ้าด้วย 

ด้านการเรียนการสอน ได้นําเพลงและรูปภาพมาเป็นสื่อการสอน เพ่ือสร้างบรรยากาศ 
ที่สนุกสนานน่าสนใจ ให้นักเรียนจดจําเน้ือหาไว้ได้นาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และสร้างสัมพันธภาพเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน 

ส่วนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ในภาคการศึกษาที่ผ่านมามีผลผลิตไม่เพียงพอ 
ต่อการบริโภค เน่ืองจากพ้ืนที่จํากัด โดยราษฎรพ้ืนที่โดยรอบได้สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร เข้ามาช่วย
ปลูกข้าวไร่ และช่วยประกอบอาหารกลางวัน อีกทั้งได้มอบพ้ืนที่ให้แก่ศูนย์การเรียน ทําให้มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเป็น ๒๐ ไร่ 
โดยได้ทําการปลูกผักแบบขั้นบันได ซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุจากสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้แก่ ผักกาด มะเขือเทศ กะหล่ําปลี คะน้า ผักสลัด มะระหวาน และพริก และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ ได้สนับสนุนไก่ไข่ จํานวน ๔๐ ตัว คาดว่าในภาคการศึกษาต่อไปจะมีเพียงพอต่อการบริโภคภายใน
ศูนย์การเรียน 
 



๕ 
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 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่ได้ลงไปช่วยเหลือและ 
ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในส่วนที่ได้รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านการ 
จัดห้องสมุดโรงเรียน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาการทางความรู้ต่าง ๆ ควรประเมินเพ่ือให้เห็น
ถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนว่าเพ่ิมขึ้นหรือไม่อย่างไร มีอะไรท่ีต้องนํามาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
  ๒. หากมีโอกาส ควรเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปตรวจเย่ียมสถานที่จริงเพ่ือให้รับทราบ
ข้อมูลและได้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ นํามาพิจารณาเพ่ือการพัฒนาต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ การเสด็จพระราชดําเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เพ่ือติดตามโครงการในพระราชดําริที่ดําเนินการในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
  
  ๑.๑.๒ พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท ์กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ 

มอบหนังสือตําราทางกฎหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
เพื่อใช้เปน็ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยพลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความประสงค์มอบหนังสือตําราทางกฎหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 ทั้งน้ี พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่าในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยน้ัน ได้มีโอกาสอ่านเอกสารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  
ที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ โดยในหลักสูตรฯ ดังกล่าว มีการเรียนการสอนที่ปรับปรุงแก้ไข 
ให้มีรายวิชาด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ เห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงที่ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ 
ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น การป้องกันการผูกขาด กฎหมายตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรมีหนังสือตําราด้านกฎหมาย ซึ่งตนเองได้รวบรวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาและ
มีฐานข้อหาองค์ประกอบความผิดและโทษที่ได้รับไว้ค่อนข้างครอบคลุม และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาทุกคณะและผู้ที่สนใจ จึงขอมอบหนังสือตําราทางกฎหมายดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยไว้เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าของมหาวิทยาลัยต่อไป  
   
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ การมอบหนังสือตําราทางกฎหมายของพลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป 
  
  



๖ 
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 ๑.๑.๓ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
 นายกสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมให้อ่านรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการศึกษาดู
งานต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริง ซึ่งเป็นเอกสาร
ลับ โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเน้ือหาของเอกสารประมาณ ๒๐ นาที หลังจากน้ันจะเปิดโอกาส
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยซักถามกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสียก่อน แล้วจึงจะพิจารณาว่าจะดําเนินการ
อย่างไรต่อไป  
 จากน้ัน นายกสภามหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้กรรมการสอบข้อเท็จจริง 
เข้ามาร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ และตอบข้อซักถามต่าง ๆ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๗๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยให้คณะกรรมการทําหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เสร็จแล้วให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่เพ่ือพิจารณาต่อไป ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ชาคริต อนันทราวัน  กรรมการ  
๓. นายสมชาย ทองพันธ์อยู่  กรรมการ  

ในวันน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ประธานกรรมการ ติดภารกิจ ไม่สามารถมารายงานผลและช้ีแจง
ผลการสอบข้อเท็จจริงฯ ดังกล่าวได้ จึงได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ชาคริต อนันทราวัน และนายสมชาย 
ทองพันธ์อยู่ กรรมการ ในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เป็นผู้รายงานผลและช้ีแจงผลการสอบข้อเท็จจริงฯ 
ต่อสภามหาวิทยาลัย  
   
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. เน่ืองจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ได้รับการแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัย โดยมติ
สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการทําหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 
เสร็จแล้วให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพ่ือพิจารณาต่อไปน้ัน 
บัดน้ี คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ควรที่จะให้กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยซักถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแห่งน้ีอีก เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง และสภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพียงประเด็นว่าเห็นด้วยกับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงฯ 
ฉบับน้ีหรือไม่  

๒.  สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาและพูดคุยให้ตกผลึกถึงประเด็นที่จะซักถามต่อ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสียก่อน โดยให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แทนสภามหาวิทยาลัยในการซักถาม  
ไม่ควรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยซักถามโดยตรงต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เน่ืองจากอาจจะทําให้ใช้
เวลาและควบคุมบรรยากาศการประชุมได้ยาก อีกทั้ง ยังเป็นการให้เกียรติต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

๓. การให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยซักถามโดยตรงต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไม่ถือ
ว่าเป็นการไม่ให้เกียรติ แต่เป็นการให้สิทธ์ิต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนได้มีโอกาสซักถามในประเด็น 
ที่ต้องการคลี่คลายความสงสัยเพ่ือให้เกิดความกระจ่างย่ิงขึ้น 



๗ 
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๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง และอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรณีที่รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย) สามารถน่ังอยู่ในห้องประชุม 
ได้หรือไม่ เน่ืองจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นที่กําลังพิจารณาอยู่ในขณะน้ี ซึ่งอาจมีผลนําไปสู่การพิจารณา
ต่อไปได้ และเพ่ืออิสระในการให้ข้อคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อที่ประชุม 

๕. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร นําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมถึงเหตุผลที่จะต้องออกจากห้องประชุม ดังน้ี 

 ๑) กรณีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การพิจารณาในระเบียบวาระน้ีจะนําไปสู่
การออกคําสั่งทางปกครองหรือไม่ หากการพิจารณาไม่นําไปสู่การออกคําสั่งทางปกครอง จึงไม่มีความจําเป็น 
ต้องออกจากห้องประชุม 

 ๒) กรณีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ ระบุไว้ว่า “กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ที่เก่ียวข้องกับการประชุมจะอยู่ในการประชุม
ขณะมีการอภิปรายและลงมติในเรื่องใดที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียมิได้ เว้นแต่ประธานจะอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม
ได้เฉพาะเพ่ือช้ีแจงข้อเท็จจริงอันจะทําความกระจ่างในเรื่องน้ันเท่าน้ัน  

    การมีส่วนได้ส่วนเสียตามวรรคหน่ึงให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง” ดังน้ัน หากเป็นเพราะสาเหตุข้อน้ีจึงมีเหตุผลที่จะต้องใช้สิทธ์ิอยู่ในห้องประชุมเพ่ือช้ีแจง
ข้อเท็จจริงให้เกิดความเข้าใจและความกระจ่างในเร่ืองน้ัน ๆ เสียก่อน หลังจากช้ีแจงเรียบร้อยแล้วจะพิจารณา
กันอย่างไร ตนมีความยินดีที่จะออกจากห้องประชุมให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาต่อไป  

๖. หากพิจารณาในส่วนของผลของการพิจารณาว่าจะนําไปสู่การออกคําสั่งทางปกครอง
หรือไม่ ขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าจะนําไปสู่การออกคําสั่งทางปกครองหรือไม่ ส่วนกรณีที่จะอยู่ในห้อง
ประชุมเพ่ือขอใช้สิทธ์ิในการช้ีแจงข้อเท็จจริงน้ัน ในขั้นตอนน้ีไม่ใช่ขั้นตอนที่อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย จะต้อง
ช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อสภามหาวิทยาลัยแต่อย่างใด เน่ืองจากได้ช้ีแจงต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ไว้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนน้ีเป็นการนําเสนอรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังน้ัน หากพิจารณาจากทั้งสองประเด็นแล้วเห็นว่าอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย สามารถ 
น่ังอยู่ในห้องประชุมได้ 
 ๗. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้รายงานผลการตรวจสอบมาแล้ว ไม่มีเหตุผลความจําเป็น
ที่จะต้องมารื้อฟ้ืนหาประเด็นและช่องทางในการทักท้วงต่าง ๆ ควรช่วยกันพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทําให้
เรื่องน้ีมีข้อยุติเพ่ือรักษาช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เน่ืองจากขณะน้ีมหาวิทยาลัยกําลัง 
ถูกล่าวหาและกล่าวโทษจาก สตง. ว่าการไปศึกษาดูงานฯ ดังกล่าวน้ัน ใช้เงินผิดประเภท ทําให้มหาวิทยาลัย
เสียช่ือเสียง และจากการพิจารณารายงานผลการสอบข้อเท็จจริงฉบับน้ีแล้วเห็นว่าเป็นคุณแก่มหาวิทยาลัย
ที่สุดแล้ว ควรเสนอให้ผู้มีอํานาจสูงสุดพิจารณาต่อไปโดยเร่งด่วนเพื่อทําให้เกิดความกระจ่างและกอบกู้ช่ือเสียง
ของมหาวิทยาลัยกลับมาโดยเร็วที่สุด 
 ๘. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ช้ีแจงว่าทุกคน
รักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอยากให้มหาวิทยาลัยแห่งน้ียึดถือความถูกต้องเป็นหลักสภามหาวิทยาลัย
แห่งน้ีจะยอมนําเกียรติประวัติและช่ือเสียงที่สั่งสมมาเพียงเพ่ือปกป้องบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ อยากให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเน่ืองจากเป็นการใช้งบประมาณของแผ่นดิน มิใช่งบประมาณ
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  



๘ 
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 ๙.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ช้ีแจงว่าทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างกัน และการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย
น้ันจะเช่ือมโยงและแสดงให้เห็นว่าสภามหาวิทยาลัยแห่งน้ีมีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลมากน้อยเพียงใด 
อีกทั้ง การพิจารณาในประเด็นน้ีหากจะพิจารณาไปแล้วกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในประเด็นดังกล่าว 
 
 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ได้ซักถาม
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในข้อสงสัยประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

๑) คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไม่ได้สอบสวนให้ครบถ้วนตรงตามประเด็นของหนังสือ
จากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้แก่ (๑) วิธีการดําเนินการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบราชการหรือไม่  
(๒) การดําเนินโครงการถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ (๓) การเบิกจ่ายงบประมาณดําเนินการ
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบราชการหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพิจารณาโดยยึดระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นหลัก แตกต่างจากสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่พิจารณาโดยยึดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เน่ืองจากเข้าข่ายเป็นลักษณะของการจ้างเหมาบริการ (๔) มีการทุจริตหรือไม่ และ (๕) 
มหาวิทยาลัยเสียหายหรือไม่ 

๒) เป็นการใช้ดุลยพินิจเสนอความเห็นเกินเลยจากการสอบข้อเท็จจริง เน่ืองจากมีหลาย
ประเด็นที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไม่ได้สอบข้อเท็จจริงแต่อย่างใด 
 

รองศาสตราจารย์ชาคริต อนันทราวัน กรรมการ ในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ช้ีแจงว่า 
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดําเนินการพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกฎหมาย และ 
คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทุกประเด็นโดยละเอียดแล้ว และได้ตอบข้อซักถามของอาจารย์
นิมิต วุฒิอินทร์ ดังน้ี 

 ๑) เพราะเหตุใดคณะกรรมการไม่สอบสวนให้ครบถ้วนตามประเด็นของ สตง. เน่ืองจาก
คณะกรรมการฯ เห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวน้ัน เป็นการแก้คดีอาญาในศาล ไม่ใช่เรื่องของการหาข้อเท็จจริง
ตามอํานาจหน้าที่ที่คณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมาย ดังน้ัน คณะกรรมการฯ ได้เช่ือในข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
จาก สตง. และพิจารณาข้อเท็จจริงจากการให้ปากคําเรียบร้อยแล้ว จึงได้สรุปออกมาเป็นรายงานผลฉบับน้ี  
ซึ่งเป็นการยุติการดําเนินการของคณะกรรมการฯ โดยไม่จําเป็นต้องไปแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ิมเติม เน่ืองจาก 
มีการไปในสถานที่ต่าง ๆ จริง  

 ๒) กรณีที่ สตง. เช่ือว่าเป็นการไปท่องเที่ยวมิได้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยน้ัน  
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ ว่าเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือไม่ ผลการสืบข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมจากบุคคลที่ สตง มิได้เรียกไปสอบ สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยน้ันได้ประโยชน์จากการไปศึกษาดูงาน 
ในครั้งน้ี และได้ระบุไว้ในรายงานการสอบสวนฉบับน้ีเรียบร้อยแล้ว  

 ๓) กรณีทุจริตหรือไม่น้ันเป็นอํานาจของศาลในการตัดสิน มิใช่ความเห็นของ สตง.  
หรือความเห็นของคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด ขณะนี้เป็นรายงานข้อเท็จจริงและความเห็นที่คณะกรรมการฯ 
นําเสนอน้ันได้นําข้อกฎหมายมาใช้อ้างอิงประกอบการพิจารณา เช่น การศึกษาดูงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ
จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แต่ สตง. เช่ือว่าจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 



๙ 
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กรณีของการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้น้ันไม่สามารถกระทําได้เพราะไม่สอดคล้องกับหรือสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการแต่งอย่างใด 

ดังน้ัน การพิจารณาทั้งหมดน้ีล้วนแต่เป็นสิทธ์ิและเป็นเพียงความเห็นของคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเท่าน้ัน มิใช่การพิจารณาตัดสินว่าถูกหรือผิด และคณะกรรมการฯ ขอยืนยันรายงานผลการสอบ
ข้อเท็จจริงฉบับน้ี 
 
 นายสมชาย ทองพันธ์อยู่ กรรมการ ในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า  
คณะกรรมการฯ พยายามให้ได้ข้อเท็จจริงในสองประเด็นตามที่ สตง. ได้ระบุมา ซึ่งตนเองมีประสบการณ์การ
ทํางานเก่ียวกับระเบียบพัสดุต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ จนถึงปัจจุบัน จากการอ่านข้อความของ สตง. ในครั้งแรก
เข้าใจว่าหมายถึงมหาวิทยาลัยไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีและขั้นตอนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่เมื่อมาพิจารณาในข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว ประกอบกับ 
เมื่อพิจารณาตรวจสอบข้อกฎหมายต่าง ๆ ทําให้ทราบว่าการที่จะให้ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างน้ัน 
จะต้องมีงบประมาณหรือคําสั่งให้จัดหา ซึ่งคณะกรรมการฯ ก็ได้สอบถามและพิจารณาจากเอกสารการขอ
อนุมัติโครงการว่าได้ระบุไว้หรือไม่ว่าการไปศึกษาดูงานในครั้งน้ีให้เป็นการจัดซื้อ จัดหา หรือจัดจ้าง ให้นําพา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปด้วยวิธีน้ี ซึ่งไม่ได้ระบุไว้แต่อย่างใดจึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้  

๑๐. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ช้ีแจงว่า
เน่ืองจากคณะกรรมการฯ ทําการสอบข้อเท็จจริงไม่ครบทุกประเด็นตามที่ สตง. ได้ระบุไว้ จึงเกรงว่ารายงานผล
การสรุปข้อเท็จจริงฉบับน้ีมีมูลหรือไม่ จึงเห็นว่าควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาอีกชุดหน่ึง
เพ่ือดําเนินการสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่ยังไม่ได้สอบ 

๑๑. ควรยุติการพิจารณาในประเด็นน้ี เน่ืองจากขณะน้ีเป็นเพียงการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่าน้ัน หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลฯ ฉบับน้ีแล้ว มีความเห็นเป็นประการ
ใด ถ้าหากเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนําเสนอ ขั้นตอนต่อไปควรให้มหาวิทยาลัยเสนอ
รายงานผลฯ ดังกล่าวไปยัง สตง. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเร็ว เพ่ือให้ได้ข้อยุติ
ของเรื่องน้ี 

๑๒. ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาถึงที่มาของเรื่องน้ีว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ควรไปแก้ไข 
ตรงจุดน้ัน อาจจะเป็นการเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ สตง. ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรรีบเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง
พร้อมทั้งช้ีแจงในประเด็นต่าง ๆ ให้ สตง. เกิดความเข้าใจ เน่ืองจากการพิจารณาและการวินิจฉัยของ สตง. น้ัน 
เป็นการวินิจฉัยจากเอกสารและข้อมูลเท่าน้ัน การที่ สตง. ได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนทําให้การวินิจฉัยไม่ถูกต้อง  

๑๓. มหาวิทยาลัยควรส่งรายงานผลารตรวจสอบข้อเท็จจริงน้ีไปยัง สตง. เพ่ือเป็นข้อมูล
เพ่ิมเติมให้ สตง. ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งจัดทําความเห็นเพ่ิมเติมกรณีของการใช้ข้อกฎหมายเก่ียวกับ
การเบิกจ่าย ว่าเพราะเหตุใดจึงใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ แทนการใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือแม้กระทั่งกรณีอ่ืนขอให้
มหาวิทยาลัยแนบความเห็นเพ่ิมเติมไปด้วย เพ่ือให้ สตง. ได้รับทราบข้อมูลอีกด้านหน่ึงประกอบการพิจารณา 
  



๑๐ 
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๑๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนต้องการให้มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นมหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศ จึงเห็นว่าควรแสดงความคิดเห็นกันด้วยเหตุด้วยผลและสร้างสรรค์ ควรยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เพ่ือนําไปสู่ความโปร่งใสและความไว้ใจซึ่งกันและกัน นําพาให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด 

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง และอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
ขอสงวนสิทธ์ิโดยมีความเห็นว่าไม่ควรส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ฉบับน้ี ไปยัง สตง. และ สกอ. 
เน่ืองจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดําเนินการสอบไม่ครบถ้วนตามประเด็นที่ สตง. ได้ระบุไว้ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. อนุญาตให้กรรมการสอบข้อเท็จจริงเข้าร่วมช้ีแจงผลการสอบข้อเท็จจริงโครงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

๒. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พร้อมคําช้ีแจง
ไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป  

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง และอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่เห็นชอบด้วยที่จะส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ฉบับน้ี ไปยัง สตง. และ สกอ. 
เน่ืองจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดําเนินการสอบไม่ครบถ้วนตามประเด็นที่ สตง. ได้ระบุไว้ 
  

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 

๑.๒.๑ สรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามพระราโชบายระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จะขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งในระยะแรกมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะดําเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลัก ๒ ประการก่อน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์การผลิตครูที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้มอบหมายให้กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นผู้ดําเนินการยกร่างแบบจําลอง (Model) ของการผลิตครู ส่วนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาท้องถิ่นที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป็นผู้ดําเนินการจัดทําร่าง Model ดังกล่าว อย่างไรก็ตามในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดําเนินการ 
ไปบางส่วนเรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 



๑๑ 
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 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ตามความเป็นจริงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดําเนินงานในส่วนน้ีค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีการสํารวจประเด็นหัวข้อวิจัย 
สํารวจความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ มาโดยตลอด จึงควรนํามาระบุไว้ในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยด้วย เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ดําเนินการเพียง ๙ หมู่บ้านตามที่ทําข้อตกลงไว้กับทางจังหวัด
เท่าน้ัน 
  ๒. ควรนําบุคคลในท้องถิ่นหรือชุมชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดําเนินงานฯ 
ดังกล่าวด้วย เน่ืองจากอาจจะนํามาเป็นยุทธศาสตร์อย่างหน่ึงที่บุคคลในท้องถิ่นหรือชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ต้ังแต่ขั้นตอนแรก และหากมีผลการดําเนินงานหรือผลการวิจัยเป็นอย่างไรควรนํากลับไปพูดคุยกับบุคคล 
ในท้องถิ่นหรือชุมชนอีกคร้ังหน่ึง 
  ๓. ควรมีประธานคณะทํางานหรือผู้รับผิดชอบหลักในคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ที่ ๔๑๗๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กรณีการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายร่วมกับ
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๙ หมู่บ้าน เน่ืองจากหากพิจารณาในเชิงการบริหารจะดําเนินการไม่ได้เลยหากไม่มี
ผู้รับผิดชอบหลักและทรัพยากรสนับสนุนการทํางานจึงควรระบุและมอบหมายให้ชัดเจน อีกทั้ง การพัฒนา
ชนบทควรให้ความสําคัญของการประสานงานกับบ้าน วัด โรงเรียน เพราะเป็นองค์ประกอบให้การพัฒนา
หมู่บ้านดําเนินไปได้อย่างดี 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการตามความเหมาะสม 

 
๑.๒.๒ แถลงการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง ข้อเท็จจริงกรณีหลักสตูรที่ไม่ได้ดําเนินการให้เป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ได้เผยแพร่รายช่ือหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาเป็นเวลา ๒ ปี ติดต่อกันในปะการศึกษา ๒๕๕๘  
และ ๒๕๕๙ ซึ่งมีรายช่ือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๕ หลักสูตร รวมอยู่ด้วย และปรากฏว่า
มีการเผยแพร่และมกีารสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลน์กระจายกันไปในวงกว้าง อันอาจทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลือ่น
และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ 
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงในสาระสําคัญ เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และสังคมได้ทราบข้อเท็จจริง รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๑.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
  



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการดําเนินการเพ่ือช้ีแจงและแก้ไขข่าวสารที่ได้กระจายออกไปในวงกว้าง
ซึ่งทําให้มหาวิทยาลัยเสียช่ือเสียงอย่างเร่งด่วน 
  ๒. มหาวิทยาลัยไม่สามารถดําเนินการให้ทุกคนเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันได้ แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ไม่ได้น่ิงนอนใจ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด และได้แถลงการณ์ไปยังสื่อทุกฉบับ
เรียบร้อยแล้ว 
  ๓. ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ที่มีส่วนของการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาได้รับผลกระทบกับการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาและการได้ใบประกอบ
วิชาชีพครูหรือไม่ มหาวิทยาลัยควรมีคําตอบที่ชัดเจนเพ่ือเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ต่อไป 
  ๔. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีสิทธ์ิ 
ที่จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู เน่ืองจากคุรุสภาได้รับรองหลักสูตรฯ ดังกล่าว ไปเรียบร้อยแล้ว ไม่เก่ียวข้อง
กับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่อย่างใด ส่วนประเด็นของสิทธ์ิการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาของ
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่มีผลการประเมินไม่ผ่านน้ัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินเรื่องเพ่ือขออุทธรณ์
ไปยัง สกอ. กรณีปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบในประเด็นดังกล่าวจํานวน ๘ 
คน และมหาวิทยาลัยได้ช่วยเหลือนักศึกษาดังกล่าวโดยการมอบทุนการศึกษาเพ่ือทดแทนให้เรียบร้อยแล้ว 
  ๕. มหาวิทยาลัยควรเร่งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดน้ี ให้ประชาคมได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน  
  ๖. เรื่องใดที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วและต้องส่งต่อไปยัง สกอ. 
มหาวิทยาลัยควรรีบดําเนินการส่งเรื่องหรือแจ้งเรื่องให้ สกอ. ทราบโดยเร็ว 
  ๗. เป็นที่สังเกตว่าประกาศของ สกอ. น้ัน ค่อนข้างล่าช้ามาก การประเมินต่าง ๆ ได้ดําเนินการ
เสร็จสิ้นไปเป็นแรมปีเพ่ิงจะนํามาประกาศให้ประชาคมได้รับทราบข้อมูล ซึ่งทําให้ข้อมูลที่ได้รับทราบกันน้ัน 
ไม่เป็นปัจจุบัน บางหลักสูตรได้ดําเนินการปิดหลักสูตรไปเรียบร้อยแล้ว ทําให้ประชาคมส่วนใหญ่เกิดความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาคมได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน 
 

๑.๒.๓ กําหนดการ กิจกรรม “วันราชภัฏ” วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กําหนดให้มีการจัด
กิจกรรมวันราชภัฏขึ้น ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีกําหนดการ 
เริ่มต้ังแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. จนกระทั่งเสร็จสิ้นเวลา ๑๗:๐๐ น. 
 จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๑.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
  



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  

 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงาน 
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุม 
ไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี 

๑ หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๑๓ แก้ไขข้อความ 
จากเดิม “...แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย” 
เป็น “...แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย” 

๒ หน้า ๒๒ บรรทัดที่ ๒๑ แก้ไขข้อความ 
จากเดิม “...โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี” 
เป็น “...โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี” 

๓ หน้า ๒๔ บรรทัดที่ ๓๑ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “...ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” 
เป็น “...ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

๔ หน้า ๒๔ บรรทัดที่ ๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “...ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มาก” 
เป็น “...ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหม้าก” 

๕ หน้า ๒๕ บรรทัดที่ ๑ เพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “...หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต” 
เป็น “...หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” 

๖ หน้า ๒๕ บรรทัดที่ ๔ เพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต...” 
เป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...” 

๗ หน้า ๒๕ บรรทัดที่ ๘ เพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “...หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต...” 
เป็น “...หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...” 

๘ หน้า ๒๕ บรรทัดที่ ๑๒ เพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “การศึกษาขั้นฐานก่อนในระยะแรก...” 
เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนในระยะแรก...” 

 
  



๑๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑๐ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ตามท่ีแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
 ๓.๑ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ประธานกรรมการยกร่างหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ โดยมีมติมอบผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. เป็นที่น่าสังเกตว่าสภามหาวิทยาลัยได้เคยให้ข้อเสนอแนะไปเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะ 
เรื่องของหลักการใช้ภาษา และแบบฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการจัดทําหลักสูตรศิลปศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา แต่ปรากฏว่าเอกสารที่นําเสนอมานั้นยังไม่ได้แก้ไขในจุดเดิมซึ่งไม่ควร
จะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สอง อีกทั้ง การเรียบเรียงข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่ค่อยมีความเหมาะสมเท่าที่ควรมหาวิทยาลัย
ควรนําศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มานําเสนออย่างสมเกียรติ ดังน้ัน จึงขอเสนอให้นําข้อความท่ีได้เตรียม
มาน้ีไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงต่อไป (เอกสารของพลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทรงคุณวุฒิ)  
 ๒. ควรใช้คําใดคําหน่ึงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหลักสูตร ระหว่างคําว่า “พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” กับคําว่า “ในหลวงรัชกาลที่ ๙”  
 ๓. สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจมีการนําเสนอในหลวงรัชกาลที่ ๙ ค่อนข้างน้อย  
แต่กลับไปอ้างอิงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจไว้ค่อนข้างมาก จึงไม่เหมาะสมในเชิงของศาสตร์พระราชา ควรให้
ความสําคัญกับศาสตร์ของพระองค์มากกว่าน้ี 
 ๔. หน้า ๗ คําว่า “ศาสตร์พระราชา” หากคํานึงถึงในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เป็นหลัก ควรให้
ความสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน และควรนําพระราชดํารัสหรือแนวพระราโชบาย
ของรัชกาลที่ ๑๐ มาเพ่ิมเติม ทําให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุง 
ให้เรียบร้อย แล้วส่งเอกสารให้ ดร.นิพนธ์ คําพา พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย



๑๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ตรวจทานอีกครั้งหน่ึง ก่อนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตามลําดับ 

๒. เห็นชอบให้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Curriculum) 
   
 ๓.๒ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ประธานกรรมการยกร่างหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ โดยมีมติมอบผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุง
แก้ไข และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ควรใช้คําใดคําหน่ึงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหลักสูตร ระหว่างคําว่า “พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” กับคําว่า “ในหลวงรัชกาลที่ ๙”  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุง 
ให้เรียบร้อย แล้วส่งเอกสารให้ ดร.นิพนธ์ คําพา พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ตรวจทานอีกครั้งหน่ึง ก่อนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตามลําดับ 

๒. เห็นชอบให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Curriculum) 

 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาแต่งต้ัง 
 
  ๔.๑.๑ แต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการ 
  

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 



๑๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๑.๒ แต่งต้ังกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) 
  

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
   
 ๔.๑.๓ แต่งต้ังกรรมการประจําสํานกัศิลปะและวัฒนธรรม 
  

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
   
  ๔.๑.๔ แต่งต้ังกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
  

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
   

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

๔.๒.๑ อนุมัติให้ปรญิญาและประกาศนยีบัตรบัณฑิต  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่นักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และปริญญาโท ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๐ จํานวน ๒๖๖ คน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 ระดับปริญญาโท ๕ คน 
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒ คน 
 ระดับปริญญาตรี ๒๕๙ คน 

   รวม ๒๖๖ คน 
 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๒๖๖ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 
 



๑๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๒.๒ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาการจัดการมีความประสงค์จะ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  

บัดน้ี ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอนําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

  ควรปรับวิธีการที่จะทําให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาแล้วสามารถทราบได้ทันทีในช่วง ๒ – ๓ ปีแรก
ว่าชอบสิ่งใด และต้องการทําสิ่งใด ตลอดจนควรสอดแทรกกฎหมายที่เก่ียวข้องในทุกอาชีพ โดยอาจจะ
พิจารณาปรับเพ่ิมในรายวิชาที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนที่จะ 
ส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
 
 ๔.๒.๓ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .  ๒๕๖๑  
โดยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบ 
ความถูกต้อง แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอนําเสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
  



๑๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนที่จะ 
ส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
 ๔.๒.๔ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 

และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น โดยผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร ดังน้ี 

๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๓)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรฉบับปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘)   

 
 ๔.๒.๕ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขรายวิชาบังคบัก่อน 

จํานวน ๒ รายวิชา 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขรายวิชาบังคับก่อน จํานวน ๒ รายวิชา เพ่ือให้มีความเหมาะสม 
มากย่ิงขึ้น โดยผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขรายวิชาบังคับก่อน 
จํานวน ๒ รายวิชา รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 



๑๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๒.๖ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
ในกลุ่มวิชาชพีบังคับ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศ 
หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากเดิม “รายวิชา 
INGL 3106 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 2” เป็น “รายวิชา ENGL 2207 การสื่อสารในการปฏิบัติงาน” โดยใช้กับ
นักศึกษาที่รับเข้าต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
 ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากเดิม “รายวิชา INGL 3106 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 2” เป็น “รายวิชา ENGL 
2207 การสื่อสารในการปฏิบัติงาน” โดยใช้กับนักศึกษาที่รับเข้าต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 

 ๔.๒.๗ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคบัก่อนและ
เงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน รายวิชา ARCH 3901  
วิจัยวิชาชพีทางงานสถาปัตยกรรม 1 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสตูรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูต 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนและเง่ือนไขรายวิชาบังคับก่อน รายวิชา ARCH 3901 
วิจัยวิชาชีพทางงานสถาปัตยกรรม 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากเดิม “วิชาบังคับก่อน : ต้องเรียนรายวิชา STAT 1101 สถิติเชิงปฏิบัติเพ่ือ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์” เป็น “วิชาบังคับก่อน : ต้องเรียนหรือกําลังเรียนรายวิชา STAT 1102 สถิติเพ่ือการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์”  
 ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๗ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนและเง่ือนไข
รายวิชาบังคับก่อน รายวิชา ARCH 3901 วิจัยวิชาชีพทางงานสถาปัตยกรรม 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากเดิม “วิชาบังคับก่อน : ต้องเรียนรายวิชา 
STAT 1101 สถิติเชิงปฏิบัติเพ่ืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์” เป็น “วิชาบังคับก่อน : ต้องเรียนหรือกําลังเรียน
รายวิชา STAT 1102 สถิติเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์” 



๒๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๒.๘ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการขอเพิ่มรายวิชา  
จํานวน ๒ หลกัสูตร 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการขอเพ่ิมรายวิชา ดังน้ี 

๑) BIO 3103 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา เป็นรายวิชาเอกเลือก ในหลักสูตรครุศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒) GSOC 2205 ศาสตร์พระราชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (กลุ่มที่ ๒) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๘ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับการขอเพ่ิมรายวิชา ดังน้ี 
๑) BIO 3103 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา เป็นรายวิชาเอกเลือก ในหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒) GSOC 2205 ศาสตร์พระราชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (กลุ่มที่ ๒) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 ๔.๒.๙ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.๓   พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงิน 
 

 ๔.๓.๑ ขออนุมัติโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรพัย์สนิ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จํานวน ๒ โครงการ  
๑) โครงการจําหนา่ยน้าํด่ืม CMRU  
๒) โครงการ CMRU Outlet Gallery  

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.๔ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
 - ไม่มี - 
 



๒๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๕ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
 - ไม่มี - 
 
๔.๖ พิจารณาเรื่องนโยบาย 
 
 - ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
 ๕.๑ การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ของ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๕.๒ คําพพิากษาศาลปกครองเชยีงใหม่ คดีหมายเลขดําที่ ๔๑๐/๒๕๕๘ 

กรณี คดีพพิาทเก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสัง่ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เปน็คดีหมายเลขแดงท่ี ๓๘๓/๒๕๖๐ 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 ๕.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาของวทิยาลยัแม่ฮ่องสอน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
เพื่อใช้เปน็กรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 ๕.๔ รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทนุ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๑ กองทุน 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ การขอทบทวนการแต่งต้ังรองอธิการบดี 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 



๒๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๕ น.  
 
 มนสิชา รัตนกิจ นราธิป ปากหวาน  
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 พรพิมล วงศ์สุข 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


